

GỢI Ý THẢO LUẬN

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Qua nghiên cứu các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 4 và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đưa ra một số gợi ý đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận một số vấn đề sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 11 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đề ra trong năm 2022, có 09 nhóm chỉ tiêu có thể đánh giá trong 6 tháng đầu năm, qua rà soát có 07 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 02 chỉ tiêu chưa đạt như trồng rừng mới tập trung, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và 02 chỉ tiêu giảm nghèo và Nông thôn mới đánh giá vào cuối năm. Những tồn tại hạn chế trong quá trình điều hành, triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm đã được UBND tỉnh nêu tại báo cáo số 395/BC-UBND, đề nghị các đại biểu nghiên cứu phân tích thêm và đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

2. Về các lĩnh vực qua theo dõi và qua các hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh còn một số vấn đề, đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận làm rõ thêm:

- Về lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách:

+ Trong 6 tháng đầu năm sản xuất nông nghiệp của tỉnh gặp một số khó khăn như giá vật tư sản xuất nông nghiệp tăng cao, nhất là các mặt hàng phân bón vô cơ; thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đề nghị các đại biểu thảo luận đề xuất các giải pháp để hỗ trợ nông dân trong thời gian tới.

+ Tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản, quy hoạch sử dụng đất, môi trường trong khu dân cư vẫn còn diễn ra nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Số vụ vi phạm phá rừng trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều; việc xử lý diện tích đất phá rừng, lấn chiếm trái phép còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả, đề nghị cần có những giải pháp căn cơ để giải quyết trong thời gian tới.

+ Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với mặt bằng chung cả nước và khu vực tương đối cao, tuy nhiên chưa đảm bảo theo kế hoạch; nguồn vốn chuyển nhiệm vụ chi từ năm 2021 sang năm 2022 nhiều dự án đến nay chưa có khối lượng thanh toán để thu hồi tạm ứng, đề nghị các đại biểu phân tích rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, các giải pháp đề ra để hoàn thành giải ngân 100% Kế hoạch trong 6 tháng cuối năm.

+ Phân tích nguyên nhân chi chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022 còn cao 2.246 tỷ đồng (trong đó cấp tỉnh là 1.419 tỷ đồng) và các khoản chi nộp trả NSTW trong năm 2021 khá lớn 248 tỷ đồng.

+ Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 65% dự toán địa phương giao, tăng 8% so với cùng kỳ, tuy nhiên nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh chỉ đạt 34% dự toán, nguồn thu này năm 2021 không đạt, đề nghị phân tích nguyên nhân và giải pháp. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh phát sinh một số nhiệm vụ quan trọng như đối ứng cho dự án đường cao tốc Đắk Nông - Bình Phước và đối ứng cho các Chương trình MTQG...trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, sự vận động tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương cũng có giới hạn, đề nghị các đại biểu đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực để tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

- Về lĩnh vực Văn hóa xã hội, dân tộc:

+ Về giáo dục và đào tạo: Tình trạng vi phạm thu, chi tại một số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra, mặc dù tỉnh đã ban hành Nghị quyết Quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn **tỉnh**; tình trạng thiếu giáo viên tại một số địa phương chưa có phương án xử lý, nguồn kinh phí bố trí cho việc dạy kê năm học 2021-2022 chưa được giải quyết; tình trạng học sinh dân tộc thiểu số bỏ học còn nhiều, tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

+ Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, song kết quả thiếu bền vững; công tác quy hoạch phát triển du lịch tỉnh chậm; công tác đầu tư phát triển du lịch ở những nơi có tiềm năng chưa được chú trọng; việc quản lý khai thác các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chưa hiệu quả, chưa thu hút khách du lịch và tương xứng với tiềm năng, các điều kiện cần thiết phục vụ chuyển đổi số ngành du lịch còn rất hạn chế.

+ Chất lượng khám chữa bệnh cho người dân vẫn chưa đạt yêu cầu; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân còn phổ biến; tình trạng cán bộ, bác sĩ bỏ việc ngày càng tăng dẫn đến chỉ tiêu bác sĩ trên vạn dân giảm từ 8,86 bác sĩ/vạn dân năm 2020 đến nay còn 7,3 bác sĩ/vạn dân.

Đề nghị cần có các giải pháp để khắc phục, đối với chỉ tiêu bác sĩ/vạn dân cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

+ Về lĩnh vực dân tộc: Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chậm; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Nhiều hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo chưa bền vững, tái nghèo nhanh.

- Lĩnh vực cải cách hành chính, tư pháp và nội chính:

+ Công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, thu hút đầu tư. Chủ trương của Chính phủ đang đẩy mạnh thực hiện TTHC ở mức độ 3 và mức độ 4, tuy nhiên kết quả giải quyết TTHC mức độ 3, 4 vẫn đang còn thấp.

+ Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ nhưng các hành vi có dấu hiệu tham nhũng vẫn diễn ra trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng lũy kế đến nay đạt thấp chưa có biện pháp hữu hiệu. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự... công tác đấu tranh phòng ngừa, phát hiện tội phạm tham nhũng, kinh tế còn hạn chế.

II. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

Đối với các dự thảo Nghị quyết về cơ bản các Ban HĐND tỉnh thống nhất với Tờ trình của UBND tỉnh, các ý kiến thẩm tra của các Ban đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu, đề nghị các đại biểu thảo luận một số vấn đề chung như: Về cơ sở pháp lý, thẩm quyền, sự cần thiết ban hành Nghị quyết trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

III. Đối với các báo cáo còn lại: Đề nghị các đại biểu nghiên cứu và cho ý kiến các vấn đề đại biểu quan tâm.